

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

ข้อตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อตัวชี้วัดที่ 7.2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายวิฑูรช ศรีนาม

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุขวัฒน์

นายเกียรติศักดิ์ บริสุทธิ์

โทรศัพท์ : 0-2222-4882

โทรศัพท์ : 0-2222-4882

คำอธิบาย : 1. พิจารณาจากความสำเร็จของการจัดทำและรายงานข้อมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการทุจริตในระดับชาติ

2. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำน้ำหนักตัวชี้วัดร้อยละ 1 จากตัวชี้วัดที่ 7.3 มาเพิ่มในตัวชี้วัด ที่ 7.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.5 เนื่องจากไม่มีสำนวนการสอบสวนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอทราบ

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2549
1	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลด้านการทุจริตตามแบบฟอร์ม ขท 01 แบบข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด โดยได้ปรับปรุงสถานะของผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน ในวงรอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิง หมายเลข 1
2	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประมวลผลข้อมูลการทุจริตตามแบบ ขท 01 ให้อยู่ในรูปของแผนภูมิ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนราชการในการเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิง หมายเลข 2

3	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลงานของส่วนราชการตามแบบฟอร์ม ขท 02 แบบข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิง หมายเลข 3
4	หากรายงานข้อมูลทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกินระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด
5	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานข้อมูลทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวม 3 ครั้งภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิง หมายเลข 4

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 1+2	ขั้นตอนที่ 1+2+3	ขั้นตอนที่ 1+2+3+4	ขั้นตอนที่ 1+2+3+4+5

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลการทุจริตและ	2.5	ขั้นตอนที่ 1+2+3+4+5	5	0.13

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

การดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ จะอาศัยข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่รวบรวมมาจากกองตรวจราชการและเรื่อง
ราร้องทุกข์ และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่รวบรวมมาจากกองคลัง แล้วนำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำตามแบบ ขท. 01
และ แบบ ขท. 02 ตลอดจนจัดทำข้อมูลตามแบบ ขท. 01 ให้อยู่ในรูปแบบภูมิด้วย และได้รายงานข้อมูลดังกล่าว
ทั้งหมดให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ ทางอีเมล ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการรายงานข้อมูลไปยัง
สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้รวบรวมข้อมูลนี้ รวม 3 ครั้ง โดยเป็นข้อมูล 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามลำดับ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ระบบการรับเรื่องราร้องทุกข์ของกองตรวจราชการและเรื่องราร้องทุกข์
และระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : หน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ตัวชี้วัดกำหนด มิใช่
เป็นหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง และการจัดส่งข้อมูลทางอีเมลโดยการบีบอัดไฟล์อาจมีข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่อนได้

หลักฐานอ้างอิง : 1. สำเนาสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช.

2. สำเนาแผนภูมิข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ได้รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้สำนักงาน

3. สำเนาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช.

4. สำเนาหลักฐานการรายงานข้อมูลไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.